

การสร้างอาชีพในโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยร่วมกับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP:KBO) จังหวัด การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้สมุนไพร และการออกแบบบรรจุภัณฑ์รวมถึงการจัดนิทรรศการผลงานสำเร็จ ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรราชสดิษฐ์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดอ่างทอง เพื่อเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่ม ซึ่งถือเป็นการสร้างเสริมอาชีพระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2555 มีสมาชิกของกลุ่มเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน



การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอ่างทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแผนการสนับสนุนและแนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดอ่างทอง ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมป่าโมก ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างมีระบบ เสริมสร้างโอกาสและขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP หัวข้อการประชุมเพื่อทบทวนประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดอ่างทอง การนำเสนอความต้องการและปัญหาของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 29 กลุ่ม 7 อำเภอ ในจังหวัดอ่างทอง และการเสนอแผนปฏิบัติงานของส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง รวมถึงการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในปลายเดือนกรกฎาคมนี้



ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 4 : สิ่งทอและแฟชั่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิตธิ์ นางพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม นางสาวอินท์ธิดา หิรัญอัครวงศ์ นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร พร้อมด้วยนายมนตรี บุญสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ต โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด และนายวิชา จุ้ยชุม กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ผู้สนับสนุน ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ สิ่งทอและแฟชั่น (The 4th RMUTP International Conference: Textiles & Fashion) เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ Technical University of Liberec; Czech Republic การประชุมวิชาการดังกล่าว เป็นเวทีนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการจากนักวิชาการ นักวิจัย มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ และการบรรยายพิเศษด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม



การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2554

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระและบุคลากรของสถาบัน ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2555 โดยผู้ตรวจประเมินภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ร่วมกับ อาจารย์พงนา มนุหันท์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจิมสิริ ศิริวงศ์พากร คณะบริหารธุรกิจเป็นกรรมการและเลขานุการการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยรับการตรวจประเมินในตัวบ่งชี้เฉพาะของสวพ. ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79



การประชุมสัมมนาทางวิชาการโครงการวิจัยและพัฒนา ภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ระดับชาติ ประจำปี 2555

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นตัวแทนเครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง น้ำตาลมะพร้าวของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ผลงานของ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ อาจารย์สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง และนางสาวอินท์ธิมา หิรัญอัครวงศ์ ในงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ระดับชาติ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

